



ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๕๓๗

ถึง สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองสกลนคร  
และอำเภอคำตากล้า

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอลเกต และโพรเทคส์ เห็นถึงความสำคัญของการณรงค์ส่งเสริม ให้เด็กไทย มีสุขภาพช่องปากและฟัน รวมทั้งสุขภาพอนามัยที่ดี และรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือที่ถูกวิธี ให้ปราศจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรก อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ โดยจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ และสื่อการเรียน การสอนประจำปี ๒๕๖๒ ให้นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ และสื่อการเรียน การสอนให้นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วย

๑. โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส จะสนับสนุน ชุดยาสีฟันและแปรงสีฟัน คู่มือนักเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๓ ทุกคน ทุกโรงเรียน และจัดส่งโปสเตอร์สอนการแปรงฟัน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประกวดวาดภาพระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖ ฟ.ฟันสวยยิ้มใส ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียน

๒. โครงการ มือสะอาด สร้างสุขภาพดี จะจัดส่งโปสเตอร์และสติ๊กเกอร์การล้างมือถูกวิธี ๗ ขั้นตอน ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียน เพื่อใช้ในการสอนวิชาสุขศึกษาในชั้นเรียน จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นอำเภอ จัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในสังกัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และ เทศบาลนครสกลนคร ก็ให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒

ผู้ประสานงาน นางมลฤดี ทองนุ (๐๙-๕๖๖๑-๗๓๕๐)

"อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร"

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๑/ว ๒๖๑๕



เลขที่ 4888  
วันที่ 18 ก.ค. 2562  
เวลา

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจาก บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอลเกต และโพรเทคส์ ว่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพช่องปากและฟัน รวมทั้งสุขภาพอนามัยที่ดี และรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือที่ถูกวิธี ให้ปราศจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรก อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ โดยจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอนประจำปี ๒๕๖๒ ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๓ ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส จะสนับสนุน ชุดยาสีฟันและแปรงสีฟัน คู่มือนักเรียน ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๓ ทุกคน ทุกโรงเรียน และจัดส่งโปสเตอร์สอนการแปรงฟัน โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประกวดวาดภาพระบายสีซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖ ฟ.ฟันสวยยิ้มใส ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียน

๒. โครงการ มือสะอาด สร้างสุขภาพดี จะจัดส่งโปสเตอร์และสติ๊กเกอร์การล้างมือถูกวิธี ๗ ขั้นตอน ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียน เพื่อใช้ในการสอนวิชาสุขศึกษาในชั้นเรียน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระ และไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พิจารณาอำนวยความสะดวกในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในสังกัด หรือสนับสนุนโครงการดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอน ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โดยตรง และหากผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับเกินจำนวนนักเรียนในสังกัด ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงเรียน นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสม



กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๐๘

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๐๘

ผู้ประสานงาน นางสาวปราวีณา เทพวงศ์ ๐๘ ๖๕๕๒ ๒๗๘๘



# บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

19 ซอยแยกถนน ๗ ธรรมONG, ถนนสุนทรโกษา, คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

กรมส่งเสริมและพัฒนา การจัดการศึกษาท้องถิ่น
เลขรับ: 2929
วันที่ 12 มิ.ย. 2562
เวลา 15.36

โทร : 02-229-8000

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ: 28665
วันที่ 12 มิ.ย. 2562
เวลา 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ขอความร่วมมือส่งสื่อการเรียนการสอน โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส- มือสะอาด สร้างสุขภาพดี และ  
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ประกวดภาพวาดระบายสี ประจำปี 2562  
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอลเกต และ  
โปรเทคส์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพช่องปากและฟัน รวมทั้งสุขอนามัยที่  
ดี ผ่านการดูแลช่องปากและรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือที่ถูกต้อง ให้ปราศจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรก อันเป็น  
สาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ โดยการจัดส่งผลิตภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอนประจำปี 2562 นี้ อ้างอิงจากระบบ  
ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น เดือน พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วย

## 1. โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส

สำหรับนักเรียน จัดส่ง ชุดยาสีฟันและแปรงสีฟัน คู่มือนักเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ทุกคนทุก  
โรงเรียน

สำหรับโรงเรียน (ฝ่ายประถมศึกษา) จัดส่ง โปสเตอร์สอนการแปรงฟัน และ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประกวด  
ภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช  
กุมารี ครั้งที่ 6 ฟ.ฟันสวยยิ้มใส ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียน

## 2. โครงการ มือสะอาด สร้างสุขภาพดี

สำหรับโรงเรียน(ฝ่ายประถมศึกษา) จัดส่ง โปสเตอร์และสติ๊กเกอร์การล้างมือถูกวิธี 7 ขั้นตอน ให้กับโรงเรียนทุก  
โรงเรียน เพื่อใช้ในการสอนวิชาสุขศึกษาในชั้นเรียน

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลิตภัณฑ์ และ สื่อการเรียนการสอนดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน  
และโรงเรียนในหน่วยงานของท่าน โดยทางบริษัทฯ จะส่งมอบผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุก  
จังหวัด และสืบเนื่องจากปีที่ผ่านมา มีการส่งใบตอบรับกลับมาไม่ครบ 100% จึงขอความกรุณาสำนักงานฯ  
รวบรวมเอกสารตอบรับผลิตภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอนที่แนบมาด้วยนี้ มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ เพื่อ  
นำไปใช้ในการบันทึกข้อมูล และวางแผนในการติดตามผลลงพื้นที่ต่อไป



# บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

19 ซอยแยกถนน ๗ ระนอง, ถนนสุนทรโกษา, คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

โทร : 02-229-8000

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือเพื่อนำส่งผลิตภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนในสังกัดต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

( กัญญพร เกียรติกุลตำจร )

ผู้จัดการฝ่ายทันตแพทย์สัมพันธ์

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

